

# Review 11 phòng khám đa khoa tư nhân chất lượng tốt nhất ở Hà Nội

Ưu điểm của các [phòng khám đa khoa ở Hà Nội](#) là tiến hành việc cả trong và ngoài giờ hành chính, đang có dịch vụ đặt lịch trước, dịch vụ chăm nom khách hàng tốt nhất cùng được đầu tư mạnh về địa chỉ vật chất, hạ tầng. Đặc biệt, các hệ thống nha khoa lớn còn là những đơn vị tiên phong qua chuyển giao cùng với dùng các kỹ thuật nha khoa tân tiến vào cách điều trị, thẩm mỹ.

Song song cùng với những ưu điểm, các phòng khám tư cũng có những khắc phục như khó khăn qua việc kiểm soát uy tín dịch vụ, một vài địa điểm không an toàn tay nghề của đội ngũ y chuyên gia, sai sót qua tiến hành vô khuẩn dụng cụ thiết bị,... Thực tế, đang có không ít mức độ thấy cần phải những hệ lụy nặng nề bởi cách chữa tại những địa điểm kém uy tín.

Chính từ đó, tìm kiếm bệnh viện đa khoa đảm bảo Hà Nội là mối quan tâm của số nhiều bạn đọc. Bạn đọc có thể “bỏ túi” một số địa điểm đáng tin cậy sau đây nhằm thuận lợi khi kiểm tra.

## Top 10 phòng khám đa khoa đảm bảo, tốt ở Hà Nội

### Bệnh viện Đa khoa Thái Hà

Bệnh viện Đa khoa Thái Hà là cơ sở khám thai được hầu hết người chọn lựa cùng với đánh giá cao. Tới nay, bệnh viện đang có hơn 1 thập kỷ hoạt động cùng không ngưng nỗ lực để mang đến cho người mắc bệnh các dịch vụ chăm sóc thể trạng đảm bảo, đảm bảo nhất.

Đơn vị này cung cấp dịch vụ xét nghiệm trị bệnh thuộc chuyên khoa bệnh hoa liễu, Hậu môn, Phụ khoa, nam khoa cùng với Kế hoạch hóa gia đình. Nhằm trả lời cho công tác thăm khám và chữa, phòng khám được đầu tư về máy móc, trang thiết bị tiên tiến.

Hơn nữa, khoa còn quy tụ hệ thống bác sĩ chuyên khoa giỏi tay nghề, đang có chủ yếu năm kỹ năng và thực hiện việc tận tâm, hết chính mình.

Bệnh viện Đa khoa Thái Hà nhiều cung cấp các dịch vụ khám cùng sàng lọc. Đối với các thai phụ bắt gặp nên các vướng mắc bất bình thường, chuyên gia chuyên khoa sẽ giới thiệu đến các phòng khám lớn qua khu vực để được cách chữa sớm, ngăn chặn tác động tới sức khỏe của bản thân cùng với thai nhi.

Bởi vì là địa điểm y tế đảm bảo phải chi phí kiểm tra ở [phòng khám đa khoa Thái Hà](#) được công khai rõ ràng hơn so cùng với những bệnh viện, phòng khám công lập. Vậy nên để tiện cân nhắc cùng với khả năng tài chính, các mẹ bầu có thể tham khảo trước mức chi phí ở địa chỉ này.

### Hệ thống bác sĩ tại bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Thái Hà hội tụ hệ thống các y chuyên gia chuyên khoa có tay nghề cao, dày dặn kỹ năng qua lĩnh vực khám cách chữa các bệnh lý phụ khoa, nam khoa, bệnh hoa liễu, bệnh hậu môn, trực tràng...Không chỉ tâm huyết cùng với nghề, những y bác sĩ còn không ngừng học tập, nâng cao kiến thức chuyên ngành để đạt được thành quả cách điều trị tốt nhất .

Ngoài vấn đề kiểm tra điều trị bệnh, hệ thống y chuyên gia, trả lời viên còn đóng vai trò như một người bạn nhằm người có bệnh có thể hài lòng chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc nhằm phục vụ tốt cho cách thức cách chữa bệnh.

### Địa điểm vật chất ở phòng khám

Bệnh viện Thái Hà có địa điểm vật chất khang trang, tiên tiến, môi trường khám cách điều trị bệnh phổ biến, sạch đẹp với đầy đủ các bệnh viện chức năng như để phòng siêu âm, để phòng tiểu phẫu, phòng hồi sức...Ngoài ra, bệnh viện còn được trang bị những trang thiết bị y tế tân tiến, được nhập khẩu trực tiếp cỡ những quốc gia phát triển bên trên thế giới.

### Dịch vụ y tế ở bệnh viện

Uy tín dịch vụ bệnh viện Thái Hà không dừng được nâng cao nhằm mang đến sự hài lòng, tiện nghi cho người có bệnh. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa tối đa, tất cả bản khoản bản khoản đều được đội ngũ những y bác sĩ chuyên khoa tư vấn nhanh chóng, tận tình. Mọi ý kiến phản hồi của người mắc bệnh sẽ được chúng tôi lắng nghe

cùng hồi đáp một hình thức ngay lập tức .

Phòng khám đã có đội ngũ hỗ trợ viên phục vụ 24/7, làm vấn đề vào mọi các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ lễ, mở cửa cỡ 8h - 20h để đáp ứng nhu cầu kiểm tra chữa bệnh cao .

Phí khám chữa trị tại phòng khám

Giá khám cách chữa bệnh tại phòng khám Thái Hà đều được công khai, minh bạch cùng với ghi chép rõ ràng. Bệnh viện cũng đang có vô số gói dịch vụ với mức phí bất thường nhau thích hợp với nhu cầu của phần lớn thành phần khác nhau. Chúng tôi cũng cam kết không để có thể có mức độ hối lộ, đút lót, chen lấn nhằm được xét nghiệm trước.

Lĩnh vực sinh hoạt của phòng khám

Phòng khám đa khoa Thái Hà quan hệ rất nhiều bên trên các lĩnh vực sau:

Bệnh nam khoa: bệnh chuyên khoa nam cũng là thế mạnh của bệnh viện, chữa trị kết quả những bệnh thường gặp như đái buốt rối loạn cương dương, bệnh yếu sinh lý, chứng xuất tinh sớm, những bệnh về tuyến tiền liệt, tinh hoàn, da bao quy đầu,... giúp cho phái mạnh lấy lại bản lĩnh của mình.

Chuyên phụ khoa: Nhắc đến phòng khám Thái Hà, chắc hẳn ai cũng đánh giá uy tín dịch vụ cao qua trị những bệnh lý phụ khoa như nhiễm trùng tử cung, viêm nhiễm âm đạo, nhiễm trùng lộ tuyến cổ tử cung, u xơ tử cung, khám phụ khoa tổng quát, đình chỉ thai kỳ không đau đớn,... Bằng những phương thức tối tân như Dao Leep, Oxygen3,...

Những bệnh lý tại hậu môn, trực tràng như: trĩ, nứt kẽ hậu môn, apxe hậu môn, rò ống hậu môn, polyp hậu môn...

Các bệnh hoa liễu lây truyền trong đường tình dục như: bệnh lậu, bệnh giang mai, sùi mào gà, mụn rộp kín...

Cách điều trị bị hôi nách

Trị vô sinh hiếm muộn ở cả nam cùng nữ.

Địa điểm khu địa lý phòng khám đa khoa Thái Hà

Phòng khám đa khoa Thái Hà đã có địa điểm ở số 11 - Trung Liệt - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội. Đây là vị trí đã có giao thông vô cùng đơn giản, gần những trục đường lớn, bến xe, nhà ga...nên người nhiễm bệnh có thể không mất nhiều thời kỳ di chuyển cùng với tìm đường khi đang có nhu cầu tới khám và chữa trị.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 11 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0365115116

Giờ tiến hành việc: 8:00 - 22:00 mọi những ngày qua tuần

### **Bệnh viện E**

Địa chỉ: Nhà E Tầng 2 - Bệnh viện E, 87 - 89 Phố Trần Cung, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện việc: tầm 7h00 tới 16h30 các ngày thứ 2 - 6.

Chi phí: cỡ 200.000 - 1.500.000 đồng.

Phòng khám E là một qua số những đơn vị đủ điều kiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người Việt Nam đi học tập lao động ở nước phía ngoài, người nước ngoài tiến hành việc tại Việt Nam giống như các sinh hoạt kiểm tra định kỳ cho các cơ quan, trường học theo hợp đồng.

Phòng khám đã có hai gói khám lâm sàng (thường được người đi thực hiện qua lãnh thổ Việt Nam chọn) cùng với gói kiểm tra xét nghiệm kết hợp (bao gồm khám máu, nước đái cùng chẩn đoán hình ảnh thường xuyên được người đi xuất khẩu lao động chọn).

Ưu điểm:

Là phòng khám tuyến Trung Ương được công nhận đủ điều kiện kiểm tra cùng cấp giấy khám sức khỏe. Người khám khỏi hẳn có thể tin tưởng cùng với yên tâm về độ chính xác cùng với trung thực của thành quả.

Chi phí các gói khám thể trạng tương đối thích hợp theo quy định giá dịch vụ công cần phải người bệnh có thể chọn lựa theo nhu cầu để giảm thiểu phí.

Hiệu quả xét nghiệm thể trạng tổng quát được trả qua ngày.

Hạn chế:

Do là phòng khám tuyến đầu cần phải số lượng người nhiễm bệnh thăm xét nghiệm đa phần. Nếu không đặt xét nghiệm dịch vụ người nhiễm bệnh thường xuyên phải chờ đợi để tới lượt.

Dịch vụ tiếp đón và giải đáp của phòng khám một vài khâu chưa được hoàn thiện nên người mang bệnh không có được trải nghiệm tích cực.

Phòng khám chỉ nhận đặt lịch khám cùng người mắc bệnh khi được hẹn trước 8 giờ phải người bệnh cần phải thu xếp thời kỳ đặt lịch sao cho thích hợp.

### **Bệnh viện Đa khoa Medlatec**

Địa chỉ:

Phòng khám Đa khoa Medlatec: 42 - 44 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân: Số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa Medlatec Cầu Giấy: Số 2 Ngõ 82 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian tiến hành việc: 7h00 (mùa đông 7h30) - 17h00 khoảng thứ 2 tới Chủ Nhật (cả ngày lễ, Tết).

Chi phí: tầm 600.000 đồng (chưa đang có phí sao giấy cùng các phí khác).

Hệ thống phòng khám Đa khoa Medlatec là một qua các địa điểm y tế tiến hành dịch vụ kiểm tra sức khỏe tầm tổng quát tới chuyên sâu căn cứ nhu cầu của khách hàng. Những địa điểm của hệ thống sở hữu dụng cụ hiện đại, đồng bộ cho thành quả kiểm tra, nhận thấy cùng với chữa chính xác, kết quả.

Ưu điểm:

Đội ngũ phòng khám Đa khoa Medlatec đã có chủ yếu địa điểm khắp Hà Nội, qua đó người mang bệnh sẽ đơn giản tới những địa điểm gần nhất để thực hiện thăm kiểm tra.

Thủ tục cùng với quy trình xét nghiệm tương đối nhanh gọn giúp cho người bệnh giảm thiểu thời điểm.

Phòng khám cung cấp các gói xét nghiệm thể trạng tổng quát cơ bản hoặc cải thiện gửi tới cho nam cùng với nữ nhằm người có bệnh có thể lựa chọn.

Người xét nghiệm sẽ nhận thường xuyên thành quả sau đây tầm 2 - 3h xét nghiệm.

Đội ngũ mở dịch vụ khám mọi những ngày trong tuần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến xét nghiệm.

- [Bệnh viện khám nam khoa uy tín ở Hà Nội](#)
- [Địa chỉ khám vô sinh ở Hà Nội](#)
- [Khám phụ khoa ở đâu Hà Nội](#)
- [Phá thai ở đâu an toàn](#)

### **Phòng khám Đa khoa Phương Đông**

Phòng khám Đa khoa Phương Đông là địa điểm đảm bảo về xét nghiệm chữa trị bệnh, đem lại dịch vụ kiểm tra, trị, chăm sóc sức khỏe loại bỏ cùng giá phù hợp.

Phòng khám sở hữu hệ thống bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa chủ yếu, cùng với dụng cụ thiết bị tối tân, địa chỉ hạ tầng khang trang, sạch sẽ. Phòng khám cung cấp những dịch vụ xét nghiệm thể trạng tổng quát phong phú, nhằm phục vụ cho những đối tượng, lứa tuổi và giới đặc tính bất bình thường nhau.

Địa chỉ: Số 9, Phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc khoảng Liêm, Hà Nội.

### **Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc**

Được thành lập khoảng năm 2003, phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc đã có 12 khoa, vòng những khoa chính như nội, ngoại, nhi, sản... đến các khoa tiểu phẫu thẩm mỹ, tư vấn tiêm loại, tâm lý, vật lý chữa trị liệu - phục hồi chức năng. Tuyệt đối, phòng khám có địa điểm vật chất khang trang, sạch đẹp và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, có nhiều năm kỹ năng qua kiểm tra cách chữa bệnh từng chuyên khoa.

Với đảm bảo hơn 20 năm trong lĩnh vực chăm nom thể trạng, phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc cung cấp rất đông gói xét nghiệm sức khỏe với danh mục và giá khác lạ nhau phù hợp cùng nhu cầu tổ chức, cá nhân, có chứa gói căn bản, nâng cao, diệt, vòng soát ung thư...

Địa chỉ 1: Số 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

Cơ sở 2: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, số 8 Châu Văn Liêm, Nam khoáng Liêm, Hà Nội

### **Phòng khám Đa khoa MEDLATEC**

Bệnh viện Đa khoa Medlatec được biết đến là địa chỉ khám các thắc mắc sức khỏe chất lượng, chính xác cùng với cung cấp những dịch vụ thăm xét nghiệm cách chữa đa khoa. Đây cũng là một trong các bệnh viện đạt chuẩn quốc tế - ISO 15189:2012.

Cùng ưu điểm về kiểm tra, gói xét nghiệm tổng quát tại Medlatec có chứa cả nhóm máu, đông máu cơ bản, miễn dịch, tầm soát một số bệnh ung thư, là điểm không bình thường biệt so cùng với những dịch vụ xét nghiệm thể trạng tại các đơn vị khác thường.

Địa chỉ: Số 42 - 44 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

- [Chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt](#)
- [Phòng khám bệnh lậu](#)
- [Khám bệnh giang mai](#)
- [Đi khám bệnh xã hội ở đâu](#)

### **Hệ thống Y tế Thu Cúc**

Đây là hệ thống bệnh viện, bệnh viện lớn, uy tín và chuyên nghiệp ở Hà Nội. Đây là cơ sở xét nghiệm sức khỏe tổng quát cùng những gói xét nghiệm phong phú khoảng cơ bản tới chuyên sâu.

Những năm qua, đội ngũ Y tế Thu Cúc đã tạo được đảm bảo lớn về chất lượng kiểm tra cách chữa bệnh cùng với dịch vụ chăm nom cùng cơ sở vật chất tối tân vượt trội, trang thiết bị y tế tối tân, cùng với hệ thống chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu y đức.

CS chính: bệnh viện Đa khoa: Số 286 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

CS 1: bệnh viện Đa khoa: Số 216 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CS 2: phòng khám Đa khoa: Số 32 Đại khoảng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

CS 3: bệnh viện Đa khoa: 136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

### **Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh**

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện đang là khu tập trung đội ngũ những chuyên gia chuyên khoa và bác sĩ tư vấn hàng đầu về tay nghề chuyên môn tương tự như kỹ năng khám cách điều trị bệnh. Để mang đến hiệu quả tốt trong việc khám cách chữa bệnh, bệnh viện đã dụng cụ thiết bị đội ngũ dụng cụ thiết bị y tế hiện đại nhập khẩu từ nước bên ngoài như Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp...

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là địa điểm y tế cung cấp các dịch vụ xét nghiệm, khoảng soát sức khỏe dành cho khách hàng, cùng phần lớn gói kiểm tra sức khỏe tổng quát, tùy theo độ tuổi, giới tính cùng với mức độ thể trạng.

Địa chỉ: 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

### **Phòng khám Quân Y 103**

Từ lâu, phòng khám Quân Y 103 đã được đa phần người bị bệnh tín nhiệm cùng với đánh giá cao trong công tác khám điều trị bệnh. Ở cạnh dịch vụ thăm xét nghiệm cùng với chữa trị rất đông chuyên khoa, bệnh viện cũng cung cấp các gói khám sức khỏe tổng quát phục vụ nhu cầu của người dân.

Tuyệt nhiên, bệnh viện Quân Y 103 tập trung hệ thống y bác sĩ giỏi trình độ, cùng với đội ngũ máy móc hiện đại đảm bảo cho thành quả khẩn trương và chính xác.

Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Hy vọng cùng Top 10 địa chỉ xét nghiệm sức khỏe tổng quát trong bài viết sẽ giúp cho bạn quyết định được chỗ khám đảm bảo nhằm mang đến hiệu quả chính xác, đảm bảo cùng hiệu quả.

- [Phòng khám chữa bệnh trĩ](#)
- [Chi phí chữa bệnh trĩ ở Hà Nội](#)
- [Cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất Hà Nội](#)

### **Khám tổng quát gồm những gì?**

Ngoài bản khoản khám tổng quát bao gồm tiền, số đông người khi muốn kiểm tra tổng quát tuy nhiên chưa biết gói khám này gồm những nhà cung cấp nào. Theo quy định của Bộ Y tế qua Thông tư 14/2012/TT-BYT cho biết, việc xét nghiệm tổng quát bao gồm các danh mục như sau:

Xét nghiệm lâm sàng

Đầu tiên trong danh sách danh mục cần phải thậm chí kiểm tra tổng quát là kiểm tra lâm sàng. Đầu tiên khi đăng kí khám tổng quát, bạn có thể được khám thể lực, đo lường cân nặng, chiều cao, huyết áp,... Trước để mục đích xem xét các cơ quan thông trong dấu hiệu ngoài.

Khi đã khám lâm sàng và được xác định tình huống sức khỏe rõ rệt, người có bệnh có thể được chỉ dẫn tới các bệnh viện chuyên khoa gồm có:

Tai Mũi Họng: bao gồm kiểm tra khả năng các cơ quan Tai Mũi Họng, các bệnh lý liên quan đến những cơ quan này, xác định tình huống khả năng, thành quả sinh hoạt của các bộ phận Tai Mũi Họng,...

Khám mắt: nếu tới khoa xét nghiệm mắt, bạn cần phải xét nghiệm nhãn lực, nhận ra các không bình thường về mắt, tật về mắt như cận, viễn, loạn,...

Kiểm tra da liễu: để nhận ra cùng điều trị sớm những bệnh về da liễu như viêm nhiễm da, lan nấm, vi khuẩn,...

Kiểm tra răng: khám sức khỏe răng mồm như viêm nhiễm nha chu, viêm nhiễm lợi, sâu răng, hôi miệng,...

Kiểm tra phụ khoa/nam khoa: Danh mục xét nghiệm tổng quát giúp nhìn ra, tầm soát sớm bệnh phụ khoa/nam khoa như nhiễm trùng âm đạo, ung thư cổ tử cung, nhiễm trùng cổ tử cung,...

Khám cận lâm sàng

Thực hiện xét nghiệm lâm sàng xong, bạn nên tiến hành khám cận lâm sàng cùng các kiểm tra như:

Xét nghiệm nước tiểu: Chỉ số hiển thị khi đã kiểm tra nước giải có thể cho thấy phần lớn vấn đề thể trạng. Đây cũng là phương thức xét nghiệm tình huống sức khỏe phổ biến, nhận ra sớm bệnh về thận, con đường bài tiết niệu như vi khuẩn toát niệu, sỏi thận,...

Khám máu: Bước kiểm tra máu bao gồm những xét nghiệm sinh hóa mẫu máu và khám công thức máu, do đó cho thấy những thành phần, số trường hợp những thành phần có qua máu. Xét nghiệm máu giúp phát hiện khả năng virus máu, thiếu máu, rối loạn đông máu,.... Hơn nữa, xét nghiệm này còn được ứng dụng tiến hành cơ sở nhận biết bệnh tiểu con đường, bệnh về gan và thận.

Một vài kỹ thuật nhận dạng khác: siêu âm ổ bụng, chụp X-quang lồng ngực,...

### **Kiểm tra tổng quát bao gồm tiền?**

Khi đề cập tới thắc mắc kiểm tra tổng quát, rất nhiều người ko khỏi thắc mắc khám tổng quát bao gồm tiền. Giá cho mỗi lần xét nghiệm tổng quát cũng là điều làm cho không ít người vướng mắc, ngần ngại không biết có phải kiểm tra không. Bây giờ, chi phí kiểm tra tổng quát ko được quy định chi tiết, mỗi khu kiểm tra, bệnh viện có thể đang có mức phí khác lạ nhau.

Sở dĩ đang có sự khác lạ biệt này do chất lượng dịch vụ phòng khám, dụng cụ thăm kiểm tra, những gói khám lạ nhau,... Vậy kiểm tra tổng quát bao nhiêu tiền? Theo khảo sát cho thấy, giá phải bỏ ra cho mỗi lần kiểm tra tổng quát rơi tới khoảng hai - 4 triệu đồng. Mức phí này đã bao gồm danh mục kiểm tra lâm sàng và cận lâm sàng, cảm nhận hình ảnh, xét nghiệm, dò xét chức năng cơ quan, siêu thanh,...

Trong một số trường hợp, nếu bạn nên tiến hành thêm các khám chuyên sâu hơn như nội soi, chụp CT, MRT,... Thì mức giá có thể cao hơn các gói kiểm tra tổng quát thông thường.

Tuy đang có sự chênh lệch trong giá khám tổng quát nhưng ko cần địa điểm nào kiểm tra chi phí cao sẽ tốt hơn, đây là lời khuyên từ các bác sĩ đang có nhiều năm kinh nghiệm. Điều trước tiên bạn cần phải cân nhắc cùng dành đầu tiên nếu chần chờ khám tổng quát bao gồm tiền, nên xét nghiệm tổng quát tại đâu là đảm bảo của cơ sở y tế đó. Một số chuyên gia chuyên khoa cũng căn dặn cần xét nghiệm tổng quát tại những phòng khám tuyến nêu trên cùng với chất lượng chất lượng, đội ngũ y bác sĩ giàu kỹ năng, nhiệt liệt và kỹ lưỡng.



- <http://daotao.daihochalong.edu.vn/Uploads/files/phongkhamdakhoa-36511511623.pdf>
- <http://daotao.tbd.edu.vn/Uploads/files/TTGV-36511511626.pdf>
- <https://kiemdinhclgd.tgu.edu.vn/Content/files/36511511625.pdf>
- <http://cdspdienbien.edu.vn:8081/Uploads/files/KSK-36511511628.pdf>
- [http://th-mnthanhuong.haiduong.edu.vn/null/viet\\_tin/files/phongkhamdakhoa-36511511629.pdf](http://th-mnthanhuong.haiduong.edu.vn/null/viet_tin/files/phongkhamdakhoa-36511511629.pdf)
- <http://qldt.ldxh.edu.vn/Uploads/files/CVV-36511511627.pdf>
- <https://ctu.edu.vn/Admin/View/ckfinder/userfiles/files/ctu/phongkhamdakhoa-36511511621.pdf>
- <https://sinhvien.eaut.edu.vn/Uploads/files/phongkhamdakhoa-36511511624.pdf>
- <http://bacninh.hvnh.edu.vn/upload/7039/fck/files/VNCKH-36511511630.pdf>
- <http://study.hmtu.edu.vn/Uploads/files/phongkhamdakhoa-36511511622.pdf>
  
- <http://cnc.edu.vn/upload/738/fck/files/phongkhamdakhoa-36511511614.pdf>
- <http://vmina.uet.vnu.edu.vn/upload/20507/fck/files/phongkhamdakhoa-36511511617.pdf>
- <https://ttinhoc.duytan.edu.vn/upload/files/phongkhamdakhoa-36511511618.pdf>
- <https://www.utc.edu.vn/upload/files/phongkhamdakhoa-36511511620.pdf>
- <https://bav.edu.vn/upload/17869/fck/files/phongkhamdakhoa-36511511615.pdf>
- <https://binhdinh.gov.vn/upload/2005340/fck/t22024/phongkhamdakhoa-36511511611.pdf>
- <http://fepn.uet.vnu.edu.vn/upload/2001767/fck/phongkhamdakhoa-36511511616.pdf>
- <https://ktn.tvu.edu.vn/public/ckfinder/files/PDF/phongkhamdakhoa-36511511619.pdf>
- <http://snnptnt.phuyen.gov.vn/Content/upload/files/TTQL/phongkhamdakhoa-36511511612.pdf>
- <https://sldtbxh.daklak.gov.vn/documents/7515288/0/phongkhamdakhoa-36511511613.pdf>